

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 กรกฎาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทางไกล โดยระบบ Tele conference ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง การปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี พ.... .ศ.

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย

เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมิถุนายน 2547 และ ระยะ 6 เดือนแรกของปี 2547

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2547

เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2547

เรื่อง อนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลางปี 2547-2548 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณปี 2547-2549 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 2

เรื่อง อนุมัติดำเนินโครงการทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอน ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง -ศรีราชา-

เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ.2546

- เรื่อง แนวทางกำหนดมาตรการการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ
มาตรการของการผังเมือง และเร่งรัดการจัดทำกฎหมายการผังเมืองให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศภายใน 3 ปี (โดย กระทรวงมหาดไทย)
- เรื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- เรื่อง ผลการดำเนินการโครงการ และรายงานประจำปี 2546 ของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้
มาตรการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
- เรื่อง การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะครึ่ง
หลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ .ศ.2545-2549)
- เรื่อง อนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษสายรามอินทราวงแหวนรอบนอก-
- เรื่อง ขอลอนร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติ (.... .ศ.พ) ..
.ศ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ
2490
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จ
บำนาญของข้าราชการศ.พ (.. ฉบับที่)
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์นานาชาติด้านพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่)2) พ .ศ.2547
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
อาเซียน ครั้งที่ 5
- เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสมบูรณบ้านสองคำ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- เรื่อง แผนการกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ)Roll-Over)
ในช่วงเวลา 5 ปี (ปี)2548 - 2552) และขออนุมัติเปิดวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
)O/D) วงเงิน 500 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ขอผ่อน (มหาชน)นผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 เพื่อทำเหมืองแร่ ท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2547

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพครุอาจารย์ ด้านเทคโนโลยี/สารสนเทศในประเทศ และต่างประเทศ

เรื่อง บริษัท การบินไทย จำกัด ขออนุมัติปรับเงินเดือนพนักงาน และการ (มหาชน) จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ

เรื่อง การลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง การไฟฟ้านครหลวงขอปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน

เรื่อง การปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (.ททท)

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2547

เรื่อง ความคืบหน้ากรณีสหรัฐอเมริกาดำเนินการคุ้มครองตลาดสินค้ากุ้งของไทย

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

เรื่อง วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เรื่อง รายงานการตั้งต้นนายฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน

หัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

1. เรื่อง การปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการตำรวจจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญเฉพาะการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ โดยมีได้ครอบคลุมถึงกรณีการปรับระดับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแต่อย่างไรก็ดี ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ไม่สามารถปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่ระดับใหม่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้

การปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เท่ากันทุกอัตรา โดยจำนวนขั้นในแต่ละระดับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ดังนั้น จำเป็นต้องจัดทำตารางเทียบชั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547 แต่โดยที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มิได้บัญญัติสำหรับกรณีการปรับระดับอัตราเงินเดือนเมื่อข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไว้

สำนักงาน กพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ .พ.

- 1) กรณีดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นผู้ดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 โดยอาศัยอำนาจตามข้อกฎหมายในข้อ 4

- 2) สำหรับแนวทางการจัดทำบัญชีเทียบชั้นเงินเดือนในการกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเลื่อนยศนั้น ให้ดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี)2 พฤษภาคม 2538) โดยอิงหลักเกณฑ์เดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญคือ ให้ได้รับในชั้นที่เทียบได้ตรงกัน ซึ่งการเทียบชั้นนี้ได้ถือหลักเทียบชั้นต่อชั้นโดยชั้นที่ 1 ของแต่ละระดับตรงกับชั้นที่เป็นอัตราเดียวกันในระดับที่ต่ำกว่าถัดไป และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ จัดทำเหรียญกษาปณ์ทองคำ ราคา 9,000 บาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์เงิน ราคา 600 บาท สองชนิด เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคา 20 บาท สองชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคา 10 บาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันที่พระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2547

3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย หรือ "SAREX" (Search and Rescue Exercise) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา เป็นประจำทุกปี โดยมีกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และกรมการขนส่งทางอากาศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแกนกลางในการ

ดำเนินการ โดยกรมการขนส่งทางอากาศเป็นผู้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อม ฯ เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการวางแผน การประสานการอำนวยความสะดวก การควบคุม และการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และมีความพร้อมตลอดเวลา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ และให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่ทางราชการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประเทศข้างเคียงที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมฯ รวมทั้งประเมินผลเพื่อนำข้อบกพร่องหรืออุปสรรคต่าง ๆ ของการฝึกซ้อมฯ มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยได้แจ้งให้องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัทการบิน บริษัทเดินเรือ ได้ทราบถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศได้กระทำไว้

การปฏิบัติงานในปี พ .ศ.2545-2546 คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือฯ โดยในปี พ .ศ.2545 ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกซ้อมฯ ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2545 ณ บริเวณท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นแกนกลางโดยมีหน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จำนวน 30 หน่วยงาน ร่วมกันดำเนินการ

ปี พ .ศ.2546 ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกซ้อมฯ ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2546 ณ บริเวณอ่าวตงตาล อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้กองทัพเรือเป็นแกนกลาง โดยมีหน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวน 31 หน่วยงานร่วมกันดำเนินการ

ในปี พ .ศ.2547 คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางอากาศเป็นแกนกลางในการดำเนินการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวน 28 หน่วยงาน โดยจะดำเนินการฝึกซ้อมฯ ณ บริเวณท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2547

2. การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยโครงการค้นหาและช่วยเหลือด้วยการใช้ดาวเทียม (Cospas-Sarsat) กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการโดยแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดส่งหนังสือแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการค้นหาและช่วยเหลือด้วยการใช้ดาวเทียมต่อผู้เก็บรักษา และต่อมาได้รับแจ้งจากเลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO) ว่าการเข้าร่วมโครงการฯ ของประเทศไทย เริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นมา

การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ภาคพื้นดิน และศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ได้พิจารณาดำเนินการโดยการประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ภาคพื้นดินของระบบ (Cospas-Sarsat) ซึ่งประกอบด้วย สถานีรับสัญญาณจากดาวเทียม Local User Terminal - LUT) ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงาน/ศูนย์ประสานงาน (Mission Control Centre/Rescue Co-ordination centre - MCC/RCC) อุปกรณ์สื่อสาร (Integrated Communication Control Equipment -ICCE) และระบบการบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Multi-Channel Voice Recording System) โดยทำการติดตั้งที่ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย กรมการขนส่งทางอากาศ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และได้ผ่านการตรวจสอบก่อนใช้งาน (Commissioning Test) จากศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานออสเตรเลีย (Australian Mission Control Centre-AUMCC) และได้ประกาศแจ้งต่อ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานของประเทศต่าง ๆ ว่า สถานีรับสัญญาณจากดาวเทียม (Local User Terminal -LUT) และศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงาน (Mission Control Centre-MCC) ของประเทศไทยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ (Full Operational Capability - FOC)

4. เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมิถุนายน 2547 และระยะ 6 เดือนแรกของปี 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมิถุนายน 2547 และระยะ 6 เดือนแรกของปี 2547 สรุปได้ดังนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมิถุนายน 2547 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2547 สูงขึ้น ร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาดัชนีราคาสินค้าหมวดไม้อวมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 เป็นสำคัญ สำหรับสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2

สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ ภาวะการซื้อขายชะลอตัว เนื้อสุกร ปริมาณสุกรมีชีวิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคหันไปบริโภคสินค้าอื่นที่ราคาถูกกว่า ไก่สด ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ประเภทผักสด ได้แก่ ผักคะน้า ผักชี ต้นหอม ผักกาดขาว มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว พริกเขียว หัวผักกาดขาวและขิง จากการที่มีฝนตกในแหล่งผลิต พืชผักบางชนิดเสียหาย ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประเภทผลไม้ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน มะม่วง แดงโม และทุเรียน เป็นช่วงปลายฤดูกาล ของผลไม้ชนิด ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

สินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันเบนซิน จากการที่รัฐบาลได้ปรับราคาน้ำมันขายปลีกสูงขึ้นรวม 2 ครั้ง ๆ ละ 60 สตางค์ และค่าโดยสารสาธารณะ ได้แก่ ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง

สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศระยะ 6 เดือนแรกของปี 2547 เท่ากับ 108.2 เทียบกับดัชนีราคาเฉลี่ยช่วงเดียวกันของปี 2546 ซึ่งเท่ากับ 105.8 สูงขึ้นร้อยละ 2.3

สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.9 จากการสูงขึ้นของราคาข้าวสารเจ้าหอมมะลิ เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ปลาและสัตว์น้ำ ผักและผลไม้

สินค้าหมวดอื่น ๆ ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของราคาค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ และค่ารักษาโรค ส่วนสินค้าและบริการที่ราคาลดลง ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน เครื่องรับโทรทัศน์มือถือและสุรา

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศปี 2547 (คำนวณจากรายการสินค้าและบริการ 235 รายการคือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่ม (อาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงานจำนวน 91 รายการ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมิถุนายน 2547 เท่ากับ 104.9 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2547 ไม่เปลี่ยนแปลง เดือนมิถุนายน 2546 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 และ เดือนมกราคม มิถุนายน-2547 เทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2546 สูงขึ้นร้อยละ 0.3

5. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2547 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2547) โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4 เดือน มิถุนายน 2547 (21-25 มิถุนายน 2547) ดังนี้

1. ภาวะราคาสินค้า

1.1 กรุงเทพมหานคร ภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าอยู่ในภาวะปกติมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้านราคาเพียงเล็กน้อย สำหรับสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวน่าสังเกตในสัปดาห์นี้ ได้แก่

หมวดอาหารสด/ผลไม้ (1) อาหารสด ราคาส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว ยกเว้น ราคาไข่ไก่ (เบอร์ 3) ที่สูงขึ้นจาก 2.70-2.90 บาท/ฟอง เป็น 2.90-3 บาท/ฟอง เนื่องจากแม่ไก่ไข่รุ่นใหม่ยังไม่สามารถให้ไข่ได้มีผลให้ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด (2) ผักสด ราคาผักหลายชนิดทรงตัว แต่มีบางชนิดราคาเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยผักที่มีราคาลดลง ได้แก่ ผักคะน้าราคาลดลงจาก 25-30 บาท/กก. เป็น 20-28 บาท/กก. ผักชีราคาลดลงต่อเนื่องจาก 6-10 บาท/ขีด เป็น 4-10 บาท/ขีด เนื่องจากผลผลิตรุ่นใหม่ยังคงทยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ความต้องการของตลาดเท่าเดิม สำหรับผักที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักบุ้งจีนราคาเพิ่มขึ้นจาก 8-18 บาท/กก. เป็น 12-18 บาท/กก. ทั้งนี้ เพราะผลผลิตได้รับความเสียหายจากภาวะฝนตกในแหล่งผลิต อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์หน้าราคาจะอ่อนตัวลง เมื่อมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นปกติ (3) ผลไม้ ราคาผลไม้ส่วนใหญ่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูการผลิตและผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะฝนตก ทำให้ปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมีน้อยกว่าปกติ โดยเงาะราคาเพิ่มขึ้นจาก 13-18 บาท/กก. เป็น 15-25 บาท/กก. ส้มเขียวหวานราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 22-30 บาท/กก. เป็น 25-32 บาท/กก. และกล้วยหอมทองราคาเพิ่มขึ้นจาก 2.5-3 บาท/ผล เป็น 2.5-4 บาท/ผล

หมวดก่อสร้าง (1) ปูนซีเมนต์ ราคาขายปลีกปูนซีเมนต์ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนความต้องการของตลาดสิ่งก่อสร้างลดลง โดยราคาปูนซีเมนต์ ผสมตราเสือ (ขนาด 50 กก.) ลดลงจาก 115-120 บาท/ถุง เป็น 105-120 บาท/ถุง และราคาปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ตราช้าง (ขนาด 50 กก.) ลดลงจาก 129-130 บาท/ถุง เป็น 125-130 บาท/ถุง (2) เหล็กและผลิตภัณฑ์ ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากราคาวัตถุดิบตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลง กอปรกับผู้ประกอบการในประเทศเร่งระบายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกออกสู่ตลาด โดยเหล็กชนิดเส้นกลม (ขนาด 9 มม.) ราคา ลดลงจาก 110 บาท/เส้น เป็น 102 บาท/เส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น เหล็ก รูปตัวซี (ขนาด 75x45x15x2.3 มม.) ราคาลดลงจาก 449 บาท/ท่อน เป็น 440 บาท/ท่อน (3) สายไฟฟ้า ราคาสายไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร (ขนาด 2x1 มม.) ลดลงจาก 460 บาท/ชด เป็น 447 บาท/ชด ทั้งนี้ เพราะราคาทองแดงในตลาดโลกที่เป็นวัตถุดิบสำคัญ ลดลง

สำหรับสินค้าหมวดอื่น ๆ ราคาสินค้าเคลื่อนไหวขึ้น-ลงเล็กน้อยตามภาวะการแข่งขันและการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืช น้ำส้มสายชู น้ำปลา สบู่ แป้งโรยตัว ผ่าอนามัย เป็นต้น

1.2 ภูมิภาค สถานการณ์ราคาสินค้าส่วนใหญ่ปกติ และปริมาณเพียงพอกับความ ต้องการของตลาดสินค้าบางชนิดมีการเคลื่อนไหวด้านราคาเล็กน้อย ตามกิจกรรมที่มีการ ส่งเสริมการขายในพื้นที่

2. การตรวจสอบ มีการตรวจสอบพฤติกรรมจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติมาตราซัง ดวงวัด พ.ศ. 2542 จำนวนทั้งสิ้น 20,046 ราย

2.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,728 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดง จำนวน 8 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 3,200 บาท

2.2 ภูมิภาค จำนวน 18,318 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดง และจำหน่ายก๊าซในปริมาณต่ำกว่าที่แสดงไว้ จำนวน 19 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 26,400 บาท

3. การดำเนินการดูแลผู้บริโภค

3.1 ขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและห้างสรรพสินค้าขยายเวลาการตรึงราคาสินค้าจากที่กำหนดไว้ให้สิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 เป็นถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547

3.2 ปรับเพิ่มรายการสินค้าสำคัญที่ต้องติดตามดูแลจากเดิม 73 รายการ เป็น 100 รายการ โดยเน้นกลุ่มอาหารสดเป็นสำคัญ

6. เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2547 สรุปได้ดังนี้

ดัชนีอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2547 = 135.86 เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2547 (123.69) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน)124.19)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2547 ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ การจัดเตรียมและการปั้นเส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์พลาสติกการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

อัตราการใช้จ่ายการลงทุนผลิตเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม 2547 = 62.97 เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2547 (57.36) และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน)57.05)

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2547

ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารขยายตัวดีขึ้น ตามการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สำหรับการส่งออกยังอยู่ในช่วงคำสั่งซื้อจาก

ต่างประเทศลดลงตามฤดูกาลและเป็นช่วงปรับตัวสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

อุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตและการส่งออกมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น

ราคาเหล็กทรงแบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของจีน สำหรับความต้องการเหล็กรวมในประเทศยังคงมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมรถยนต์ ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงก่อน High Season

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจากมีปัจจัยหนุน เช่น เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอล ยูโร 2004 ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อในการซื้อสินค้า

การผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาวะธุรกิจก่อสร้าง

7. เรื่อง อนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลางปี 2547-2548 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณปี 2547-2549 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติฉบับที่ 2

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายปี 2547 จำนวน 4,200,000 บาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ส่วนค่าใช้จ่ายปี 2548 เนื่องจากขณะนี้ได้พ้นช่วงระยะเวลาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมควรเสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ไม่ล่าช้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่าการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณปี 2547-2549 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 กระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการจำนวน

10 โครงการ จาก 3 ยุทธศาสตร์ ที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนเกี่ยวกับฐานข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาขณะเกิดเหตุ รวมทั้งกิจกรรมการควบคุม กำกับดูแลการนำเข้า ส่งออก การเก็บ การใช้ การขนส่ง และการทำลายตามกฎหมายโรงงานและวัตถุอันตราย ซึ่งจำเป็นต้องของบกลางปี พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2548 เป็นเงิน 114.8 ล้านบาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารเคมีแห่งชาติ มี 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศึกษาการพัฒนาและการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานสารเคมีของหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 2) โครงการนำเสนอเครือข่ายแหล่งข้อมูลพื้นฐานสารเคมีผ่านระบบ Internet 3) โครงการจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์สำหรับการระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำกับการขนส่งวัตถุอันตรายและของเสียเคมีวัตถุ 5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม 6) โครงการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ สำหรับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดการและป้องกันอุบัติเหตุเคมีวัตถุ มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศึกษาออกแบบจัดตั้งศูนย์ทดสอบตรวจสอบบรรจุก๊าซและแก๊สกับบรรจุวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง 2) โครงการจัดสร้างศูนย์ทดสอบตรวจสอบ บรรจุก๊าซและแก๊สกับบรรจุวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง 3) กำหนดมาตรการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า และสถานที่เก็บในพื้นที่เสี่ยงภัย และตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

8. เรื่อง อนุมัติดำเนินโครงการทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงคมนาคม (รฟท.) ดำเนินโครงการทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 78 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 5,235 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2547-2550) โดยมอบให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทั้งโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 แล้ว

กระทรวงคมนาคม เสนอว่า รฟท. ได้ปรับปรุงโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยขออนุมัติดำเนินการเฉพาะตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ระยะทาง 78 กิโลเมตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ทั้ง 2 ตอน เป็นโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน จำเป็นต้องก่อสร้างเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งโดยขบวนรถคอนเทนเนอร์ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการขยายท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ชั้นที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งในเส้นทางรถไฟบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้านการขนส่งและพัฒนาระบบการขนส่งโดยรวมของประเทศ

รฟท.-ได้พิจารณาปรับปรุงวงเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างทางคู่ ตอนศรีราชา - ฉะเชิงเทรา 69 กิโลเมตร เป็นวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,795 ล้านบาท (ไม่รวม) Chord Line ที่จะฉะเชิงเทรา แหลมฉบัง ระยะทาง-สำหรับตอนศรีราชา (9 กิโลเมตร ประมาณค่าก่อสร้างไว้เป็นเงินจำนวน 440 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟท. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 ให้ รฟท. ดำเนินการต่อขยาย . โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกจาก แหลมฉบังระยะทาง-ศรีราชา-ฉะเชิงเทรา 78 กิโลเมตร ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 5,235 ล้านบาท กรณีรองรับความเร็วสูงสุดของขบวนรถ) 120 กม. และใน (.ชม/วงเงินลงทุน 6,681 ล้านบาท กรณีรองรับความเร็วสูงสุดของขบวนรถ 160 กม/ (.ชม

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันออก ระหว่างสถานีศรีราชาถึงฉะเชิงเทราแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ในเส้นทางชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 78 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 5,235 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2547-2550) และการขอสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาล ตามที่ รฟท. เสนอ โดยให้กระทรวงการคลังและสำนักงานประมาณ . พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป

9. เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติเสนอ และเห็นควรนำเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงในราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

10. เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการของการผังเมือง และเร่งรัดการจัดทำกฎหมายการผังเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 3 ปี (โดย กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศเข้าไปอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่อุตสาหกรรมตามกฎหมายการผังเมืองรวม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำผังเมือง และดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในเขตนิคมฯหรือพื้นที่อุตสาหกรรม เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องผังเมืองเสียก่อน

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานงานและประชุมปรึกษาร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เข้าไปอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรืออยู่ในพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎหมายการผังเมืองรวม ได้ผลสรุปเบื้องต้น ดังนี้

ให้ตรวจสอบความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงานอุตสาหกรรมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ในขณะนี้และมีแนวทางการแก้ไข คือ

- 1.1 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมของภาครัฐและเอกชน

1.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมในเขตผังเมืองรวม
ควรแบ่งกลุ่มประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทสภาพของ
เมืองและชุมชน

2.1 กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นในการบริการชุมชนและ
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้

2.2 กำหนดประเภทอุตสาหกรรมในย่านอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม

2.3 กำหนดประเภทอุตสาหกรรมที่ควรอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่
และสภาพของเมืองและชุมชน

3.1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม

3.2 กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตผังเมืองรวม

3.3 กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม

3.4 กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ที่ส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการได้ทราบถึงพื้นที่ที่ส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่ตั้งโรงงาน เช่น
การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารพิษที่เป็นอันตรายเรื่องมลภาวะผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและให้ข้อมูลด้านปัจจัยที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในการดำเนินงานและการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

5.1 กำหนดมาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่ส่งเสริม

5.2 สิทธิประโยชน์ในการให้ความสะดวก

5.3 ให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขภาค สาธารณูปการกำหนดมาตรการด้าน
ราคา

กำหนดมาตรการการสนับสนุนด้านการเงินแก่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ที่ส่งเสริม

การจัดการให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการในเขตพื้นที่ที่ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมและบริเวณโดยรอบให้เพียงพอและรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม

ให้การสนับสนุนเอกชนในการดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในที่ตั้งที่เหมาะสม

การห้ามโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนหรือกิจการบางประเภทในบริเวณพื้นที่ที่ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้มาตรการกฎหมายที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและควบคุมให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

11. เรื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แจ้งยืนยันให้นำเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ

- 1.1 เพื่อเฉลิมฉลองสมโภช 200 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในปี พ .ศ.2547 (18 ตุลาคม 2547) และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี พ .ศ.2550
- 1.2 เพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติการกลางทางด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทางด้านดาราศาสตร์ของชาติ
- 1.3 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ

1.4 เพื่อเป็นศูนย์อบรมทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติทางด้านดาราศาสตร์

1.5 เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ภารกิจ เป้าหมายและทิศทางของสถาบันฯ

2.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

2.2 วิจัยและสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

2.3 บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเปิดหอดูดาวแห่งชาติให้ประชาชนเข้าชม

2.4 สนับสนุนงานวิจัยและกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถานที่ตั้ง ในส่วนอาคารหอดูดาวแห่งชาติ จะตั้งที่ดอยอินทนนท์ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการดำเนินการและโครงสร้างองค์กร

ระยะที่ 1 (พ .ศ.2547 - 2550) จัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้มีฐานะเป็นโครงการอิสระในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบบริหารที่เป็นอิสระจากระบบราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดูแลรับผิดชอบดำเนินการ ใ้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป รายได้ของสถาบันฯ ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง และให้จัดสรรค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการฯ เห็นสมควร รวมทั้งให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐมาปฏิบัติงานในสถาบันฯ ได้โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่

ระยะที่ 2 (พ .ศ.2551 เป็นต้นไปสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สามารถ (ดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง .ศ.องค์กรของรัฐบาล พ2496 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตรากำลัง (งบประมาณ)2547 - 2550) รวม 41 อัตรา

งบประมาณเพื่อการจัดตั้ง ปีงบประมาณ)2547 - 2550) ประกอบด้วยงบบุคคลากร 34,800,000 บาท งบดำเนินการ 38,000,000 บาท งบลงทุน รวม 237,600,000 บาท งบเงินอุดหนุน 1,200,000 บาท งบรายจ่ายอื่น 400,000 บาท รวม งบประมาณทั้งสิ้น)2547 - 2550) 312,000,000 บาท

แผนงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณ (บาท)	2547	2548	2549	2550
งบบุคคลากร	3,700,000	6,700,000	11,200,000	13,200,000
งบดำเนินการ	4,000,000	8,000,000	11,500,000	14,500,000
งบลงทุน*	10,100,000	109,200,000	95,300,000	23,000,000
งบเงินอุดหนุน	300,000	300,000	300,000	300,000
อื่น ๆ	100,000	100,000	100,000	100,000
รวม	18,200,000	124,300,000	118,400,000	51,000,000

* หมายเหตุ เนื่องจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างนาน จึงจำเป็นต้องมีการชำระเงินค้ำมัดจำก่อนในปี 2547 และทำการชำระส่วนที่เหลือเป็นงวดในปีถัดไปงบประมาณโครงการหลังปี พ.ศ. 2550 การจัดสร้างสถาบันฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ งบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของ งบดำเนินการประมาณ 35 - 40 ล้านบาท/ปี

12. เรื่อง ผลการดำเนินการโครงการ และรายงานประจำปี 2546 ของกรม คัมครองสิทธิและเสรีภาพ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการนำ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์มาเป็นกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ซึ่งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม รัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสาขา ศิลปะการแสดงเข้ากับการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายไปสู่ประชาชนอย่างใกล้ชิด และได้มีการจัดทำรายงานประจำปี 2546 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเผยแพร่ บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานของกรมฯ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2546 สรุปได้ ดังนี้

จากแนวคิดที่ต้องการให้ชาวบ้านโดยทั่วไป ได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเป็นเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย ด้วยภาษาของชาวบ้านเอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้มีโครงการนำวัฒนธรรมและอัตลักษณ์มาเป็นกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทขึ้น ซึ่งเป็นการนำศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น หรือศิลปินที่ได้รับความนิยม ทั้ง 4 ภาค จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ โดยการสอดแทรกไปในบทร้อง ของแต่ละรูปแบบหรือประเภทของการแสดง หรือแต่งเนื้อหาขึ้นใหม่ ผู้เป็นเรื่องราวให้ ผู้ชมเห็นถึงสิทธิของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นการศึกษาควบคู่ไปกับการทดลองนำไปใช้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวให้เกิด ความยั่งยืน และเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง จากการดำเนินการและ การศึกษาโครงการดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่าการนำทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มาบูรณาการร่วมกับวิถีทางหนึ่งในหลายๆวิธี หากทำร่วมกับกระบวนการอื่นๆ อย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ก็ย่อมจะเกิด ประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูง และจากผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการนำศิลปินพื้นบ้าน มาสื่อสารองค์ความรู้ ด้วยศิลปะการแสดงของตน เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถใช้ ได้ผลในบริบทของสังคมไทยที่มีความแน่นอนและเหมาะสมตามเงื่อนไขของกาลเวลา และจากการประมวลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมในโครงการทั้งที่เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา และ ผู้เข้าชมการแสดงในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกศิลปินมาแสดง เรื่องราวที่นำมาแสดง ภาษาที่ศิลปินใช้ เป็นต้น พบว่า โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับความพอใจที่สูง โดย กลุ่มเป้าหมายที่พบว่าพึงพอใจสูงมาก ได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 46-55 ปี และการใช้กระบวนการนี้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่มีความรู้ระดับ ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ชมการแสดงที่เป็นผู้แทนชุมชน/พื้นที่ คือชาวบ้านและประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็น ต่อการแสดงของศิลปินพื้นบ้านในระดับสูงสุด ดังนั้นการนำศิลปินพื้นบ้านสาขา ศิลปะการแสดงมาถ่ายทอดความรู้กฎหมายและเสรีภาพจะเหมาะสมกับชุมชนในชนบท และประชาชนทั่วไป แต่วิธีการหรือรูปแบบในการนำเสนอต้องประยุกต์หรือปรับให้ เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดย อาจนำสื่ออื่นที่ทันสมัยเข้าร่วมบูรณาการด้วย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถ ขยายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2546 นั้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ "เครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพ" ใน 75 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายอาชีพ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่ เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม เช่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด สมาชิกสภาวัฒนธรรม ครู อาจารย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น โดยบุคคลเหล่านี้มีความสนใจทางด้านวัฒนธรรม และเห็นว่ากระบวนการนำวัฒนธรรมมา เผยแพร่ความรู้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และจะช่วยให้ชาวบ้านสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย ที่สุด จึงยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นกำลัง

หลักสำคัญในการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ในปี พ.ศ. 2547 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ริเริ่มงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพให้มีความเข้มแข็งขึ้น โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพ ที่เกิดจากโครงการ ในปี พ.ศ. 2546 ดังกล่าว และขยายสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ช่วยกันส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ให้เป็น "วิถีชีวิตแห่งสิทธิเสรีภาพ เพื่อสังคมที่เป็นธรรม" ต่อไป

13. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้มาตรการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานผลการดำเนินการเพื่อหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้มาตรการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนสรุปได้ดังนี้

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือ การแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด กระบวนการยุติธรรมทางเลือกด้วยการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมเป็นวิธีการแก้ไขอย่างหนึ่งซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนำมาใช้และน่าจะเชื่อว่าจะได้ผลอย่างยั่งยืนสามารถคืนเด็กและเยาวชนสู่ครอบครัวและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ ทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก

การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมนั้นได้ดำเนินการโดยใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนร่วมกับการเสนอความเห็นตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้กำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการและแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกแห่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวมาครบระยะเวลา 1 ปีแล้ว ซึ่งผลการดำเนินการมีดังนี้

วางระบบและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อเสนอความเห็นตามมาตรา 63 กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน กำหนดแบบพิมพ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานแล้วแจ้งให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกแห่งนำไปปฏิบัติ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงระบบ รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน

จัดประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางปฏิบัติงาน วิธีประสานการปฏิบัติงานและรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นโดยจัดขึ้นรวม 3 ครั้ง

จัดโครงการ นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการใช้กระบวนการประชุม กลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family Community Group Conferencing) มาบังคับใช้ในประเทศไทยโดยขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานกองทุน " เพื่อจัดทำหลักสูตรและจัดให้มีการอบรมผู้ (.สสส) สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ประสานการประชุมนวมทั้งทำการวิจัยผลการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินงานตามโครงการนั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดทำ หลักสูตรโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆมาร่วมจัดทำ นำหลักสูตรที่จัดทำไป อบรมผู้ทำหน้าที่ประสานการประชุมจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกแห่ง จำนวน 100 คน โดยได้จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นแรก 14 วัน รุ่นสอง 11 วัน และจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัย (ปรับหลักสูตรและเพิ่มเวลาการอบรมในแต่ละวัน) ธรรมธีราชเป็นผู้วิจัยผลการดำเนินงานดังกล่าว

นำผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกแห่งไปศึกษาดูงานเรื่อง การประชุมกลุ่มครอบครัวและกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ ประเทศนิวซีแลนด์

เชิญมิสเตอร์เท็ด วอธเทล ประธานสถาบันการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ ระดับนานาชาติ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิง" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ "สมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชนกระทำผิด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546

จัดซื้อลิขสิทธิ์หลักสูตรและเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมการประชุมกลุ่มครอบครัว จากสถาบันการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ระดับนานาชาติ ซึ่งสถาบันดังกล่าวได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้แก่ผู้ประสานการประชุม เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2547

การดูแลแก้ไขเด็กและเยาวชนด้วยวิธีการดังกล่าวจะเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น สามารถกลับคืนสู่สังคมโดยไม่ต้องฟ้องและดำเนินคดีกับ เด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ

14. เรื่อง การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใน ระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. แนวทางดำเนินการในระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มอบหมายให้กระทรวง ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจมหภาคและความสามารถในการแข่งขันของ ไทยอย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเงินและภาคการคลัง ควบคู่ไปกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความ สมดุลระหว่างการผลิตกับการดูแลภาวะแวดล้อม
- 1.2 ลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และกระจายผลประโยชน์จากการ พัฒนาอย่างเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างโอกาสและกระจาย ความมั่นคงและผลตอบแทนการผลิต รวมทั้งการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันมากขึ้น
- 1.3 พัฒนาและใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมที่มีอยู่หลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและฐานทรัพยากรที่มีอยู่ โดยให้ความสำคัญกับการ พัฒนาทุนมนุษย์ทั้งด้านคุณภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมไปกับการ พัฒนาทุนทางสถาบัน และการพัฒนาทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
- 1.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดแก้ไข ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่ เน้นการแก้ไขทั้งที่ต้นเหตุหรือแหล่งกำเนิดและที่ปลายเหตุ คือ ฟื้นฟู บำบัด และ กำจัดควบคู่กันไป
- 1.5 เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีในสังคม โดยพัฒนาระบบราชการไทยให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน กิจกรรมบ้านเมือง อันได้แก่การปกครองที่ใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ สามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน

2. การพัฒนาภูมิภาคเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในภาค มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ดังนี้

- 2.1 มอบหมายผู้ว่า CEO รับไปดำเนินการนำรายงานการประเมินสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงและผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับภาค ที่ สศชได้จัดทำขึ้นไปเป็นแนวทางในการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา . กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และการพัฒนาตามวาระแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในภาคได้อย่างแท้จริง

2.2 มอบหมายคณะกรรมการสนับสนุนระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (.กสจ) ได้มีการทบทวนการแบ่งกลุ่มการพัฒนาจังหวัดตามระบบบริหารงานผู้ว่าCEO ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาเชิงพื้นที่ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิต และความเชื่อมโยงของการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น

2.3 มอบหมายให้เป็นภารกิจโดยตรงของ สศช.ในการติดตามประเมินผลการพัฒนา . ภาคทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยดัชนีชี้วัดที่ได้พัฒนาขึ้น อาทิ ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข และดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. การรายงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของกระทรวงในระยะต่อไป มอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ รับไปดำเนินการ ดังนี้

3.1 กระทรวงควรบูรณาการรายงานผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลควรประมวลสังเคราะห์จากผลงานระดับกรมขึ้นมาให้อยู่ในระดับ ผลงานของกระทรวง และควรระบุแผนงาน โครงการภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานในลักษณะของผลผลิตและผลลัพธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน

3.2 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของหน่วยงานระดับกระทรวงควรดำเนินการเพียงปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และจัดส่งให้ สศช. ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547) เป็นต้นไป

สศช. ได้ดำเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการพัฒนา ในระยะครึ่ง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความสำเร็จ และความล้มเหลวในเรื่องใดและอย่างไร โดยพิจารณาจากเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลกระทบจากการพัฒนาได้อย่างชัดเจนรวมทั้งใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่กระทรวงต่าง ๆ ได้จัดส่งให้ สศช. ประกอบการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลด้วย โดยให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานใน 3 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1 : การวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายหลักของแผนฯ และประเมินผลกระทบการ

พัฒนา โดยอาศัยดัชนีชี้วัดที่ได้พัฒนาขึ้น 3 ชุด คือ ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประการที่ 2 : การติดตามผลการดำเนินงานที่ตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ภายใต้วาระแห่งชาติ 4 เรื่อง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประการที่ 3 : การติดตามผลการพัฒนาภาคในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาค พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่ระดับภาค ว่าเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดหรือไม่ เพียงใด เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาคในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม

สำหรับผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สรุปได้ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

1.1 ผลที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายหลักของแผนฯ

- 1) เศรษฐกิจไทยในภาพรวมขยายตัวอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างมีคุณภาพด้วยอัตราร้อยละ 5.4 ในปี 2545 และ 6.7 ในปี 2546 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการอุปโภคบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนและการส่งออกที่ขยายตัวสูงขึ้น
- 2) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับตัวสูงขึ้น โดยสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการหรือ IMD ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2546 ให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ดีขึ้นจากอันดับที่ 13 ในปี 2545 และอันดับที่ 14 ในปี 2544 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรร้อยละ 3.0 และ 6.8 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 6.8 และ 10.3 รวมทั้งภาคการส่งออกร้อยละ 12.2 และ 8.8 ในปี 2545 และปี 2546 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่กำหนดไว้สำหรับภาคเกษตรร้อยละ 2.0 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 4.5 และภาคการส่งออกร้อยละ 6.0 ต่อปี

- 3) ความยากจนได้ลดลงเร็วกว่าเป้าหมาย โดยสามารถลดสัดส่วนคนจนลงจากร้อยละ 13.0 ในปี 2544 เหลือเพียงร้อยละ 9.8 ในปี 2545 ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่จะลดสัดส่วนคนยากจนเหลือร้อยละ 12 ภายในสิ้นปี 2549
- 4) คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นจากการขยายหลักประกันที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาทางการศึกษา หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ขยายครอบคลุมคนไทยถึงร้อยละ 95 ในขณะที่ระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองประชาชนได้จากร้อยละ 20 ของกำลังแรงงาน ส่วนในด้านการศึกษาพบว่า คนไทยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพียง 7.8 ปี ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 9 ปี และกำลังแรงงาน อายุ)15 ปีขึ้นไปที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปมีเพ (็ยงร้อยละ 38
- 5) การบริหารจัดการที่ดีของสังคมไทย ได้มีการวางรากฐานไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จากการปฏิรูประบบราชการ ได้ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างกระทรวง และกรมใหม่ให้มีการทำงานที่บูรณาการและลดความซ้ำซ้อน

การปรับระบบงบประมาณ ปรับระบบและวิธีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน

1.2 ผลกระทบของการพัฒนา

- 1) เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่เพื่อให้ยั่งยืนต้องดูแลการกระจายการพัฒนาให้เป็นธรรมมากขึ้น เศรษฐกิจของไทยมีความเข้มแข็งต่อเนื่องจากปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และเป็นการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ คือมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไม่ให้เกิดร้อยละ 3 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเฉลี่ยร้อยละ 1-2 ต่อปี มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจากดุลการคลังที่ดีขึ้น และสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลง ความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทำได้ดีขึ้น จากประสิทธิภาพการผลิตและส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ของการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม ยังเป็นข้อจำกัดต่อการเสริมสร้างและรักษาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- 2) ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทยได้มีส่วนทำให้ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มีมากกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และอยู่ในระดับที่ดีวก่อนเกิดวิกฤต คนไทยมีงานทำกันมากขึ้น โดยอัตราการว่างงานได้ลดลงจากร้อยละ 3.23 ในปี 2544 เหลือร้อยละ 2.02 ในปี 2546 อย่างไรก็ตาม ในด้านความเหลื่อมล้ำของรายได้ คุณภาพการศึกษา สภาพแวดล้อมที่เสื่อม

โทรม และปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐที่ยังต้องปรับปรุงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

- 3) การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องการการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงเอาใจใส่กับการรักษาคุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อยกระดับความยั่งยืนในด้านการรักษาคุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คือการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ คุณภาพอากาศในเมืองหลัก และของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนไทย ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

2. ผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ

- 2.1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมหลายด้าน การดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยการจัดทำแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน การจัดตั้งสถาบันบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรม การมีระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและการเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าไทยในตลาดโลก
- 2.2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า และการดำเนินงานตามภารกิจปกติของกระทรวงในการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น ได้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างโอกาสให้กับคนจนเป็นอย่างมาก การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม คือ การเสริมสร้างโอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น การสร้างโอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแก่คนยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้คนยากจนสามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รวมทั้งการเร่งปฏิรูปกฎหมายและปรับกฎระเบียบให้อื้อประโยชน์ต่อคนยากจน
- 2.3 การพัฒนาทุนทางสังคม ได้รับความสำคัญมากขึ้นในสังคมไทย เป็นผลดีต่อการพัฒนา ศักยภาพคนและสังคม ได้มีการดำเนินงานเพื่อนำทุนทางสังคมที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับคนและสังคมไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนา

ศักยภาพคนได้ขยายหลักประกันสุขภาพ และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่ยังคงเร่งพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาให้ได้ มาตรฐาน และสร้างคนให้คิดเป็นทำเป็น พร้อมก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ นอกจากนี้ได้ดำเนินการพัฒนาทุนทางสถาบันสำคัญ ๆ เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เช่น สถาบันศาสนา สถาบัน ครอบครัว ขณะที่การพัฒนาทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากข้อจำกัด ทางกฎหมาย ข้อมูล บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อีกทั้งชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างน้อย

3. ผลการพัฒนาในระดับภาคในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

ผลการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของส่วนภูมิภาคได้ในระดับหนึ่ง โดยการกระจายรายได้ และกระจายผลการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น ความยากจนและความแตกต่างของรายได้ระหว่างภาคลดลง คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและ สาธารณสุขได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมี ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาในเกือบทุกด้านทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ใน ขณะเดียวกันการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับจังหวัด ภายใต้การบริหารงานโดยผู้ว่า CEO นั้น แม้ใน ภาพรวมมีทิศทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แต่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาศักยภาพคนและสังคมค่อนข้างน้อย และจะเป็น ข้อจำกัดในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนภูมิภาคในระยะต่อไป

15. เรื่อง อนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของการดำเนินการโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอก ตามที่กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เสนอ สำหรับวงเงินลงทุน 13,708 ล้านบาท ให้รัฐบาลอุดหนุนเงินลงทุนค่าก่อสร้างใน สัดส่วนที่ทำให้โครงการมีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ประมาณร้อยละ 4 และ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนทางการเงิน (B/C Ratio) มีค่าใกล้เคียง 1 ตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.2 (ฝ่าย โครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) เป็นประธาน

กระทรวงคมนาคมรายงานว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงโครงการทาง พิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการจัดระบบ การจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติอนุมัติโดยรายละเอียดโครงการฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ลักษณะโครงการ

1.1 แนวสายทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการต่อเชื่อมกับทางพิเศษฉลองรัช -รามอินทรา) บริเวณถนนรามอินทรา แนวสายทางมุ่งไปยังทางทิศเหนือระยะ (อาจณรงค์ดับข้ามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนรัตนโกสินทร์ถนนนิมิตรใหม่ จากนั้นแนวสายทางจะเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะดับข้ามถนน กม11 ของกรุงเทพมหานคร และไปสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกบริเวณทิศใต้ของทางแยกต่างระดับลำล (ูกกา รวมระยะทางประมาณ 9.5 กิโลเมตร

1.2 มาตรฐานทาง เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีทางแยกต่างระดับ 3 แห่ง คือ ทางแยกต่างระดับรามอินทรา ทางแยกต่างระดับถนน กม.11 และทางแยกต่างระดับวงแหวนรอบนอก และมีด่านเก็บค่าผ่านทาง 4 แห่ง

2. ปริมาณจราจรและการเก็บค่าผ่านทาง

2.1 ระบบทางด่วน เมื่อก่อสร้างโครงการนี้แล้วเสร็จ จะรวมโครงการนี้และทางพิเศษฉลองรัช เป็นระบบเดียวกัน (อาจณรงค์-รามอินทรา)

2.2 อัตราค่าผ่านทาง จะเปิดบริการในปี 2551 ค่าผ่านทางสำหรับรถขาเข้าเมืองและขาออกเมือง โดยทุกด้านจะเก็บค่าผ่านทางอัตราเดียวตลอดสาย ในอัตรา 40 บาท รถยนต์) คัน/4 ล้อ.ยกเว้นรถขาออกเมืองที่ด้านถนน กม (11 และด้านรามอินทรา เก็บค่าผ่านทาง 20 บาท รถยนต์) คัน/4 ล้อและจะมีการปรับค่าผ่านทาง (ทุก5 ปี โดยปีแรกที่ปรับค่าผ่านทางคือ ปี 2557

2.3 ปริมาณจราจร ในปีที่เปิดให้บริการ ปี)2551) ประมาณ 22,122 คัน รถยนต์) 4 ล้อ วัน และเพิ่มขึ้นเป็น/(50,409 คัน รถยนต์)4 ล้อ วัน ในปี/(2572

3. ค่าลงทุนโครงการ มูลค่าโครงการ (ราคา ณ ปี 2546) ประมาณ 13,708 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 115 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 6,582 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,011 ล้านบาท

4. แผนการดำเนินโครงการ กทพ. โดยการประกวดราคาค่าก่อสร้าง โดยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 24 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน 2547 ก่อสร้างโครงการ 24 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2549 และเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤษภาคม 2551

5. ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 24.02 และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 15,151.04 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมที่จะดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจสำหรับผลตอบแทนทางการเงิน ในกรณีที่รัฐบาลอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด และไม่อุดหนุนค่าก่อสร้าง พบว่า โครงการมีผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ต่ำมาก มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ ติดลบ 2,918.5 ล้านบาท

ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนและในกรณีรัฐบาลอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด (7,011 ล้านบาท) และอุดหนุนค่าก่อสร้าง ร้อยละ 58 (3,884 ล้านบาท) รวมเงินที่รัฐบาลอุดหนุนจำนวน 10,895 ล้านบาท จะทำให้โครงการมีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) เท่ากับร้อยละ 8.06

6. กทพ. ได้วิเคราะห์สถานการณ์การเงินของ กทพ. ในช่วงปีงบประมาณ 2547-2568 กรณี กทพ. ดำเนินโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก โดยที่รัฐบาลไม่ให้อุดหนุนเงินใด ๆ และ กทพ. ไม่ได้รับโอนทางหลวงพิเศษมาจากกรมทางหลวง 3 สาย (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพฯ - ชลบุรี (สายใหม่) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ตอนบางปะอิน-บางพลี และทางยกระดับอุดรธานี-วังอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต) ผลการวิเคราะห์พบว่า จะทำให้สถานะทางการเงินของ กทพ. มีปัญหามากขึ้น แต่หากจะดำเนินโครงการโดยมิให้กระทบต่อสถานะการเงินของ กทพ. มากไปกว่าปัจจุบัน รัฐบาลต้องให้การอุดหนุนโครงการเพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด และค่าก่อสร้างบางส่วน (ร้อยละ 58) ซึ่ง กทพ. จะมีเงินสดขาดมือในช่วงปี 2548 ถึงปี 2556 ประมาณ 26,130 ล้านบาท โดย กทพ. จะต้องกู้เพิ่มเติมเป็นจำนวน 44,400 ล้านบาท และมีกำไรสามารถนำส่งคลังได้เป็นจำนวน 44,143 ล้านบาท กทพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ กทพ. สามารถดำเนินโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ได้โดยไม่กระทบต่อสถานะการเงินของ กทพ. และเป็นไปตามมติ คจร. ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 กทพ. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

16. เรื่อง ขออนุญาตกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยขออนุญาตกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ที่อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วเห็นว่า

ยังไม่สมควรแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ.2522) ฯ เนื่องจากวัตถุระเบิดที่ระบุในกฎกระทรวงดังกล่าวสามารถตรวจจับได้อยู่แล้ว สำหรับระเบิดพลาสติก ไม่เป็นวัตถุระเบิดที่สามารถขออนุญาตได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ฯ ซึ่งหากมีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวอาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตระเบิดพลาสติกได้

คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวง ดังกล่าวแล้ว มีมติให้ค้างการ
พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ก่อน และให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ทบทวนอีกครั้ง

17. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน บำเหน็จบำนาญของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน
บำเหน็จบำนาญของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

กระทรวงการคลังเสนอว่า เนื่องจากสภาวะการณ์เศรษฐกิจของไทยและตลาดการเงิน
ตลาดทุนของโลกในปัจจุบันมีความชัดเจนขึ้น ประกอบกับฐานะทุนสำรองเงินตรา
ต่างประเทศของไทยมีฐานะที่มั่นคงแล้ว สมควรแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้อง
กับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2546 ให้สามารถนำ
เงินของกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน และให้
คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ลงทุน เพื่อให้กองทุนลงทุนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่อง
การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งเดิมให้กระทำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนได้ เพื่อให้กองทุนสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

18. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์นานาชาติด้าน พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์
นานาชาติด้านพันธุ-วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ คณะที่ 5 ไปพิจารณาด้วย และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติมีดังนี้

กำหนดคำนิยาม "ศุนย์" และ "ธรรมนูญ"

กำหนดให้ยอมรับนับถือว่าศุนย์เป็นนิติบุคคลและถือว่ามีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยกำหนดให้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ได้ระบุไว้ในธรรมนูญเท่าที่ รัฐบาลไทยได้ยอมรับบทแห่งความตกลงนั้น หรือความตกลงที่อาจมีขึ้นระหว่าง รัฐบาลไทยกับศุนย์ ทั้งนี้ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาใน ประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับศุนย์

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

19. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ตามที่กระทรวง พาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

20. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 5

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2547 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ (ประเทศอินโดนีเซีย) และฝ่ายเลขานุการอาเซียน รวมทั้งสิ้นประมาณ 25 คน ทั้งนี้ ที่ ประชุมประสบผลสำเร็จและบรรลุข้อตกลงในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีว อนามัย ร่วมกันของประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสารสนเทศ ด้านการฝึกอบรม ด้าน การวิจัย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และด้านความการตรวจความ ปลอดภัย

21. เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสมบูรณบ้านสองคำ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้งบกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสมบูรณบ้านสองคำ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศทั้งสอง และเป็นไปตามคำขอของฝ่ายลาว

22. เรื่อง แผนการกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (Roll-Over) ในช่วงเวลา 5 ปี (ปี 2548-2552) และขออนุมัติเปิดวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) วงเงิน 500 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (Roll-Over) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 2548-2552) ในวงเงินรวมไม่เกิน 29,500 ล้านบาท และให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) วงเงิน 500 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2548 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินตามความจำเป็นและเหมาะสม ตลอดจนการค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยจากการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรายงานว่า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาสถานะการเงินในอนาคต ในช่วงปี 2547-2568 รวม 22 ปี บนพื้นฐานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าผ่านทางพิเศษแทนผู้ใช้บริการต่อไปอีก 4 ปี (ปี)2548-2551) ปรากฏว่า จากการวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสด พบว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก (ปี)2548-2552) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระในแต่ละปีได้ทั้งจำนวน โดยจะมีเงินสดขาดมือในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จำนวน 25,176 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การจัดการด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว โดยไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำแผนการกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี)2548-2552) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

แผนการกู้เงิน 5 ปี (ปี 2548-2552)

ปีงบประมาณ	เงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (ล้านบาท)	วงเงินที่ขอกู้ (ล้านบาท)
ปี 2548	7,670	7,600
ปี 2549	8,784	7,900
ปี 2550	7,592	6,800
ปี 2551	6,710	4,500
ปี 2552	5,993	2,700
รวม	36,749	29,500

จากตารางแสดงให้เห็นว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจะเห็นได้จากเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีจำนวน 36,749 ล้านบาท แต่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความต้องการเงินกู้เพียง 29,500 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดและเพื่อจ่ายในส่วนของการดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากเงินกู้ดังกล่าว จำนวน 4,357 ล้านบาท นอกจากนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังมีกำไรทุกปี โดยมีกำไรก่อนหักเงินนำส่งคลัง 5,403 ล้านบาท และมีเงินนำส่งคลังจำนวน 1,891 ล้านบาท

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (Roll-Over) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี)2548-2552) ในวงเงินรวมไม่เกิน 29,500 ล้านบาท และเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดดวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ในวงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อสำรองกรณีเหตุฉุกเฉินและให้นำเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณานำเสนอครุรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า แผนการกู้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ในประเทศที่ครบกำหนดชำระ (Roll-Over) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี)2548-2552) และขออนุมัติเปิดดวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ในวงเงิน 500 ล้านบาท เป็นการบริหารจัดการทางการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น จึงเสนอครุรัฐมนตรีพิจารณา

23. เรื่อง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1เพื่อทำเหมืองแร่ ท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อทำเหมืองแร่ ท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหา)ชนใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น (ที่1 เอ 1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน ตามคำขอประทานบัตรที่ (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)3-6/2543 4-8/2544 และ 12-19/2544 จำนวน 17 แปลง โดยขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544

ผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้เส้นทางขนส่งแร่และโรงแต่งแร่ ตลอดจนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ใช้เพื่อกิจกรรมทำเหมืองที่ตั้งอยู่ในเขตคำขอประทานบัตรดังกล่าว หากการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการอนุญาตประทานบัตรใหม่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่ประทานบัตรจะสิ้นอายุ เพื่อให้สามารถผลิตปูนซีเมนต์จากพื้นที่ประทานบัตรที่อายุประทานบัตรยังคงเหลืออยู่ได้อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หิน (มหาชน) ในพื้นที่ (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน ประทานบัตรเดิมของบริษัทฯ จำนวน21 แปลง ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยคำขอจำนวน 17 แปลง อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม ของ ลุ่มน้ำป่าสัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งครบอายุประทานบัตรแล้ว จำนวน 4 แปลง และจะครบอายุประทานบัตรในปี พ .ศ.2548 และปีพ .ศ.2552 จำนวน 13 แปลง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพย์)ยากรธรณีเดิมได้ประชุมเรื่องนี้ (ร่วมกับกรมป่าไม้ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2545เห็นชอบให้นำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี โดยให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ก่อน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบในหลักการกับรายงานการประเมินศักยภาพการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ในการผ่อนผันการใช้พื้นที่เพื่อการทำเหมืองหินปูนและ

หินดินดานของบริษัทฯ ข้ำในประทานบัตรเดิมเฉพาะที่ได้ทำการเปิดเหมืองไป แล้ว 14 แปลง พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่)1 จำนวน 11 แปลงสำหรับประทานบัตรที่ยัง (ไม่เปิดการทำเหมือง7 แปลง พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่)1 จำนวน 6 แปลงให้บริษัทฯ (เสนอข้อมูลรายละเอียดต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งต่อมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบเพิ่มเติมจำนวน 7 แปลงที่เหลือ โดยมีเงื่อนไขให้ กำหนดพื้นที่กันชนเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายนอก พื้นที่ฟื้นฟูสภาพ ป่าไม้คืนสู่สภาพธรรมชาติ และพื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการอนุญาตประทานบัตรใหม่ตามคำขอยังไม่แล้ว เสร็จก่อนที่ประทานบัตรเดิมสิ้นอายุลง ควรผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้ประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่)1 เอเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งแร่ ที่ตั้งโรงแต่ง (แร่ และอาคารเพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองที่มีอยู่เดิมได้ต่อไป เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถผลิตหินปูนและหินดินดานจากประทานบัตรแปลงอื่นๆ ที่ยังมีอายุ อยู่ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เห็นว่า พื้นที่คำขอประทานบัตรทั้ง 17 แปลง ของบริษัทฯ เป็นพื้นที่ที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน จำนวน 11 แปลง ซึ่งการทำเหมืองที่ผ่านมา บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และการทำเหมืองตามคำขอดังกล่าวจะทำ เหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ สำหรับคำขอจำนวน 6 แปลง เป็นแหล่งแร่สำรองหินปูน และหินดินดานและสำหรับใช้เป็นเส้นทางขนส่งแร่ พื้นที่ปลูกสร้างอาคารและ สิ่งก่อสร้าง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง

24. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เพื่อพิจารณาหลักการแปลงทุนเป็นทุน เรือหนุนขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) โดยจัดตั้งเป็นบริษัทอ สมท จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ตามที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้

เห็นชอบการแปลงทุนของ อ เป็นทุนเรือนหุ้น และจัดตั้งบริษัท อสมท จำกัด .ท.ม.ส. โดยมีทุนจดทะเบียน (อสมท .บมจ) (มหาชน)ย่นจำนวน 3,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ อที่ได้ดำเนินการ .ท.ม.ส. ตามมาตรา19 แห่งพระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจฯ และเห็นชอบข้อเสนอ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงคุ้มครองการจ้างงาน พนักงานและลูกจ้างของ อ.ท.ม.ส.

เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติราชการแทน (นายวิษณุ เครืองาม)
(มหาชน) นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลในด้านนโยบายของบริษัท อสมท จำกัด

เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2520 พ.ซึ่งสำนักงานศ.
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว

25. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) เป็นประธาน ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การจัดตั้งสถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย หรือโรงเรียน การดับเพลิง

ที่ประชุมเห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ ดังกล่าว
โดยให้กรุงเทพมหานครมีส่วนในการพิจารณาองค์ประกอบของสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

2. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะต่าง ๆ

ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานงบประมาณ ร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบ
ปรากฏผลการดำเนินการดังนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเห็นควรจัดหา
ยานพาหนะดับเพลิงเพิ่ม 278 คัน ใกล้เคียงกับที่กรุงเทพมหานครเสนอ

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี ควร
เพิ่ม 315 คัน นั้น จำนวนดังกล่าวจะตรงกับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ
พอดี ด้วยมี 37 คัน ที่กรมป้องกันฯ ตรวจสอบว่าอยู่ในระหว่างออกปฏิบัติการกิจ ซึ่งไม่
สามารถจะตัดออกได้ เพราะเป็นภารกิจถวายเป็นความอารักขา

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนสถานีดับเพลิงที่เพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครจึง
จำเป็นต้องซื้อยานพาหนะเพิ่ม จำนวน 315 คัน เรือดับเพลิง จำนวน 30 ลำ และครุภัณฑ์
ที่จะต้องจัดหาตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 133.74978 ล้านบาท เป็นเงินไทยประมาณ 6,687,489,000.00 บาทถ้วน (อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาท ต่อ 1 ยูโร โดยประมาณ)

3. กรณีสัดส่วนและจำนวนเงินอุดหนุนต่อกรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการใช้จ่ายจากงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 60 และเป็นเงินของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบสัดส่วน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 60 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 ดังกล่าว

4. การดำเนินการเกี่ยวกับการการค้าต่างตอบแทน (Counter Trade) กับรัฐบาล ออสเตรเลีย กระทรวงพาณิชย์รับที่จะไปดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย ได้แสดงเจตนาชัดเจนยินดีรับพันธกรณี

26. เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักราชภาพครู/อาจารย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศและต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักราชภาพครู/อาจารย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศและต่างประเทศ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

ตามที่ นายกรัฐมนตรีกรุณาอนุมัติเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 35 ล้านบาท ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาศักราชภาพครู/อาจารย์ โรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ยากจนและด้อยโอกาส โดยคัดเลือกครู 2,000 คน จากโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท จำนวน 10,877 แห่ง เข้ารับการอบรมในประเทศ กระจายตามภูมิภาค 12 แห่ง คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง และ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท และคัดเลือกครูที่มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จำนวน 300 คน ไปฝึกอบรมที่นานยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลาอบรม 15 วัน ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี คือ

ครูในชนบทสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสร้างสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ครูทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารการสอน สืบค้นข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

27. เรื่อง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขออนุมัติปรับเงินเดือนพนักงาน และการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับเงินเดือนพนักงาน และการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนรวมค่าครองชีพโดยให้จ่ายย้อนหลังไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2546 สำหรับวงเงินการจ่ายย้อนหลังที่ คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อนุมัติจำนวนประมาณ 283 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 ให้จ่ายในอัตราที่ฝ่ายบริหารเสนอ

28. เรื่อง การลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบโครงการจัดทำระบบ Early Warning เป็นระบบที่ใช้หลักการที่ง่ายต่อการ เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนตกกับปริมาณน้ำท่าและ ระดับน้ำในลำน้ำ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสนาม หรืออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ซึ่ง ทำการตรวจวัดข้อมูลปริมาณฝนตก สามารถทราบแนวโน้มการเกิดปริมาณน้ำท่า หรือระดับน้ำในเบื้องต้น และทำการแจ้งเตือนราษฎรได้ก่อนที่จะเกิดภัยธรรมชาติ นั้น สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่ม โดยดำเนินการในระยะเร่งด่วนในพื้นที่- คัดเลือก จำนวน 136 หมู่บ้าน งบประมาณรวม 20.4 ล้านบาท

เห็นชอบโครงการป้องกันและลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย โดยรวบรวม วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเสนอมา รวม 51 จังหวัด 578 โครงการงบประมาณรวม 285.5 ล้านบาท

ที่ประชุมมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบโดยให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่น ดำเนินการ

29. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้เท่ากับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ มท. รายงานว่า กฟภ. ได้เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานให้เท่ากับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงาน กฟผ. เช่นเดียวกับกรณีของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุม ครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 และคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าเช่นเดียวกับ กฟผ. และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเพียงพอครอบคลุมรายจ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน ประกอบกับมีผลการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงานและค่าตอบแทนเพื่อพร้อมการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย (ขณะนั้น) ต่ำกว่าอัตราตลาดเหมาะสมที่จะปรับโครงสร้าง จึงมีมติเห็นชอบตามที่ กฟภ. เสนอ ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 และเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

30. เรื่อง การไฟฟ้านครหลวงขอปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้เท่ากับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า กฟน. เสนอขอปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานให้เท่ากับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงาน กฟผ. ซึ่งคณะกรรมการ กฟน. ได้เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 501 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 และคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้ กฟน. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนตามที่เสนอได้ โดยมีความเห็นว่า เนื่องจาก กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าเช่นเดียวกับ กฟผ. และจะโอนไปสังกัดกระทรวงพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2547 ซึ่ง กฟน. มีรายได้ครอบคลุมรายจ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน ประกอบกับมีผลการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงานและค่าตอบแทน เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาไว้เมื่อเดือนกันยายน 2538 ได้ข้อสรุปว่า อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของกิจการไฟฟ้ายังต่ำกว่าอัตราตลาดในขณะนั้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ กฟผ.

31. เรื่อง การปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง ททท. ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติหลักการการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกคนละ 3 ขั้น ทุกระดับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547

อนุมัติในหลักการบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง ททท.

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนมาเป็นเวลา 10 ปี ไม่มีเงินสวัสดิการอื่น และเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่แสวงกำไร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) รายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ขอปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ ททท. ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 และในคราวประชุมคณะกรรมการ ททท. ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับการปรับปรุงสภาพการจ้างฯ ของ ททท. ดังกล่าว

สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ได้มีมติเห็นชอบให้ ททท. ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกคนละ 3 ขั้น ทุกระดับ ตามที่ ททท. เสนอ

32. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนกระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ 4) ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 สรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ประชาชน และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันประมวลแนวคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ประชาชนให้กับผู้ปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากการไปตรวจราชการเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การปรับฐานข้อมูลจำนวนลูกหนี้และมูลหนี้ระหว่างกระทรวงการคลัง กับข้อมูล (สย.6) ของอำเภอให้ถูกต้องตรงกัน แนวทางการเจรจาหนี้นอกระบบ กรณีเจ้าหนี้ไม่ยินยอมลดเงินต้นหรือลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ และการบันทึกผลการเจรจา เป็นต้น

การเจรจาหนี้ให้คณะผู้เจรจาหนี้ มีผู้แทนธนาคารเข้าร่วมในการเจรจาหนี้ทุกครั้ง เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลลูกหนี้ตั้งแต่ต้น การเจรจาขอให้ใช้หลักเมตตาธรรม ประนีประนอม เน้นการปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพื่อมิให้หวนกลับไปสู่นี้นอกระบบ การช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่ง ศตจ.มท. ได้แจ้งเวียนให้ ศตจ. จังหวัดทราบแล้ว

2. ความคืบหน้าการดำเนินการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ประชาชนของ ศตจ. จังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ มีความคืบหน้าโดยลำดับ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 มีผู้ลงทะเบียนด้านหนี้สัปดาห์ประชาชนที่ผ่านการประชาคม ในแบบ สย. 6 (ไม่รวม กทม.) จำนวน 1,691,650 ราย มูลหนี้ 123,314,469,517 บาท

ในส่วนของ ศตจ.กทม. ได้มีการเจรจาหนี้สัปดาห์ประชาชน ดังนี้ เชื้อเจ้าหนี้และลูกหนี้มารเจรจา 15,709 ราย (21.69% ของเป้าหมาย) มูลหนี้ 2,008,858.798 บาท การเจรจาได้ช้อยติ 10,361 ราย (65.96% ที่มาเจรจา) มูลหนี้ 1,310,248,254 บาท

3. การตรวจนิเทศผลการดำเนินงาน

- 1) การแก้ไขปัญหานี้สัปดาห์ประชาชน ให้ทุกภาคในจังหวัดร่วมกันปฏิบัติงานแบบบูรณาการและยั่งยืน เน้นย้ำหลักเมตตาธรรมและยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเกื้อกูลเข้าใจและพอใจในการประนอมหนี้ให้วิเคราะห์และใช้ดุลยพินิจในการเจรจาประนอมหนี้ โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ ในการแก้ปัญหานี้เข้าสู่ระบบเป็นการแบ่งเบาภาระของชาวบ้าน เพื่อให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป
- 2) ในการเจรจาหนี้ ให้วิเคราะห์ลักษณะหนี้และตรวจสอบความถูกต้องของมูลหนี้ พิจารณาดอกเบี้ยที่เคยเสียไปล่วงหน้าที่เกิดอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกหนี้มากที่สุด โดยย้ำว่าการดำเนินการของรัฐบาลเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ มิใช่ การถ่างหนี้
- 3) ในระดับนโยบายอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในลักษณะการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินด่วนทันใจ หรือให้เปิดดวงเงินสินเชื่อ รายย่อย (.ดี.โอ)

- 4) เมื่อเข้าระบบธนาคารแล้ว ในส่วนของ ธกสจะพิจารณาลูกค้าเข้าโครงการฟื้นฟู . อาชีพให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ การดำเนินวิถีชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง
- 5) สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองบางแห่ง มีลูกหนี้ เจ้าหนี้ และมูลหนี้จำนวนมากอาจ ประสบปัญหาการขมขู่ ให้ศาลจำเอน ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้า/จังหวัด . ควบคุมและดำเนินการในกระบวนการของสรรพากรและ ปปง
- 6) หากตรวจสอบพบกรณีที่มีความสลับซับซ้อนของปัญหาและผูกโยงต่อเนื่องเป็น วงเงินจำนวนมาก เช่น กรณีหนี้ในโรงงานน้ำตาล ซึ่งโรงงานได้ปล่อยเงินกู้นอก ระบบให้กับชาวไร่ไปใช้จ่ายก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เป็นต้น จะให้ส่วนกลาง พิจารณาจัดทีมเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นกรณีพิเศษ
- 7) ในพื้นที่ที่ไม่มีธนาคารรับผิดชอบในการเจรจาหนี้ในพื้นที่ ได้ประสานความร่วมมือ กับพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคาร ในคณะเจรจา ประณอมหนี้ เช่น ในพื้นที่ที่ไม่มีธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบให้ธนาคารออมสินรับ ไปดำเนินการ
- 8) ให้ ศาลจังหวัด ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย การปรับ .บ พฤติกรรมนิสัยในบางจังหวัดได้มีแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การเพิ่ม มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และการส่งเสริมสินค้า OTOP

4. ข้อสังเกตจากการดำเนินการของ ศาล. จังหวัด/อำเภอ

ศาล.มท. ได้ประมวลผลการดำเนินงานของคณะเจรจาประณอมหนี้ในระบบของ ศาล. จังหวัด/อำเภอ ที่ได้รายงานให้ห้วงระยะเวลา อาทิตย์

- 4.1 ศาลจังหวัด ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ลด ลด . เลิกอบายมุข และลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน มีแผนการ ฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการมีงานทำที่เหมาะสมให้กับลูกหนี้ เพื่อเชื่อมโยงกับ การขยายงานการส่งเสริมอาชีพที่จะมีต่อไป
- 4.2 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มีความพอใจและมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินการของ รัฐบาลที่เข้าไปเป็นคนกลางในการเจรจาประณอมหนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการ ดำเนินงานและประสบผลสำเร็จด้วยดี
- 4.3 คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การ บริหารส่วนตำบลที่ครบวาระ 2,143 แห่ง ร้อยละ)32 ของ อบต.ใน (ทั่วประเทศ . วันอาทิตย์ที่18 และ 25 กรกฎาคม 2547 ซึ่งนายอำเภอ และทีมเจรจามีภารกิจ ในการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ การจัดทำบัญชีรายชื่อและการรักษาความสงบ เรียบร้อยในช่วงก่อนวันเลือกตั้งตามสมควร

33. เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการปรับปรุงคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2547 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ในการแต่งตั้งคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Task Force) ในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) เป็น การแต่งตั้งคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Task Force) ในการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา และสตูล)

34. เรื่อง ความคืบหน้ากรณีสหรัฐอเมริกาได้สวนการทุ่มตลาดสินค้ากึ่งของไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าสถานการณ์กรณีสหรัฐอเมริกาได้สวนการทุ่มตลาดสินค้ากึ่งจากประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย บราซิล เอกวาดอร์ และไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2547 โดยครอบคลุมสินค้ากึ่งแช่เย็นแช่แข็ง กึ่งแปรรูปแช่แข็ง และกึ่งกระป๋อง และคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission: ITC) ของสหรัฐฯ ได้ประกาศผลความเสียหายขั้นต้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ว่า อุตสาหกรรมกึ่งจากสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายจากการนำเข้ากึ่งจากทั้ง 6 ประเทศนั้น โดยในส่วนของไทย สหรัฐฯ ได้เลื่อนกำหนดการตามกระบวนการได้สวนออกไป เนื่องจากการได้สวนครั้งนี้มีข้อมูลและรายละเอียดในการพิจารณา มาก โดยคาดว่าจะประกาศผลอัตราตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) เบื้องต้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ในขณะที่ฝ่ายไทยยังคงดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับผู้ส่งออกกึ่งของไทยดำเนินการ เพื่อให้ผลการพิจารณากระทบต่อไทยน้อยที่สุด พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกดดันให้ทางสหรัฐฯ ไตร่ตรองและคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการค้าและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เองด้วย

35. เรื่อง การจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีงบประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย และผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ให้แปรรูปนิติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2548 ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งกองทุนฯ และเป็นเงินทุนประเดิมในการดำเนินการ

อนึ่ง กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาคุณภาพตลอดจนการแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า รวมทั้งช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบไปยังอาชีพอื่น โดยมีลักษณะของแผนงาน/โครงการ ที่จะให้การสนับสนุน เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติ ที่ได้รับการจัดสรรให้แล้ว โดยแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ประกอบด้วยส่วนราชการ เอกชนและเกษตรกร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

36. เรื่อง วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2544) ว่า "ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้น ไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป"

เพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ของปีนี้ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2547 และวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2547 จึงมีวันหยุดชดเชยเพียง 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2547 เท่านั้น ส่วนวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2547 ถือเป็นวันปฏิบัติราชการตามปกติ

37. เรื่อง รายงานการตั้งศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน "ศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ " ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2547 โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ฯ ทักษิณ ที่ตั้งบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 1,281 เรื่อง ซึ่งจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาแล้ว 210 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา 1,063 เรื่อง และส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการ 8 เรื่อง

เรื่องที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์นายกฯ ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2547
จำแนกได้ดังนี้

แจ้งเบาะแส กระทำ ความผิด	ร้องทุกข์ เดือดร้อน ทั่วไป	เดือดร้อน ร้ายแรง	ร้องเรียน กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ	ที่ดิน	ขอข้อมูล ปรึกษา ความเห็น อื่น ๆ	รวม
213 17%	402 31%	48 4%	328 26%	79 6%	211 16%	1,281 100%

สำหรับการดำเนินการตั้งแต่เปิดศูนย์นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในส่วนภูมิภาค (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา) สรุปได้ดังนี้ 1. ได้รับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 3,344 เรื่อง 2. จังหวัดใดให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาแล้ว (ยอดสะสม) 891 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.64

38. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ให้แต่งตั้ง นางอรรชกา บริมเบิล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหาร 9) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2547 (ตามเงื่อนไขการแต่งตั้งที่ ก.พ. อนุมัติ สำหรับการนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

2. หัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

3. ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ ตามลำดับ

ดังนี้ 1) รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) และ 2) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

4. การโอนย้ายข้าราชการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้โอนย้าย นายวัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร 11) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้โอนย้าย นายปลอดประสพ สุรัสวดี ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร 11) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)